

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 เมษายน 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7158

หน้า: 1(กลาง), 27

Col.Inch: 56.53

Ad Value: 62,183

PRValue (x3): 186,549

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กสทช.ลากยาวดีลADVANC JASIFระสำหรับ3BBถึงแตก

กสทช.ลากยาวดีลADVANC JASIFระสำหรับ3BBถึงแตก

กสทช.ลั่นดีล AIS ชื่อ 3BB ใช้มาตรฐานเดียวกับทรูควบดีแตก ลากยาวถึงสิ้นปี ฟาก JASIF ชนลุก! ผวา 3BB จ่ายค่าเช่า ต่อไม่ไหว ล่าสุดกสทช.เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการ ทำเสียงริง ไม่ต่ำกว่า 1-2 เดือน มองดีลไม่ทัน Q2/66 แนนอน โบรกฯ มองเชิงลบต่อแผนธุรกิจ ADVANC และเงินปันผล JASIF หากดีลยังยืดเยื้อ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบ-ชัยฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

อ่านต่อ
หน้า 27

กสทช.

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้มีการรับทราบหลักการในการเข้าซื้อบริษัท ทริปเปิ้ล ที พรอดแอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ท จัสมิน หรือ JASIF ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แล้ว

โดยจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ และจัดตั้งที่ปรึกษาขึ้นมา เพื่อพิจารณาและดำเนินการในรูปแบบลักษณะคล้ายโรดแมป แบบเดียวกันกับการควบรวมกิจการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ก่อนหน้านี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

ทั้งนี้ การเข้าซื้อ 3BB และ JASIF ของ ADVANC ทางที่ปรึกษาอิสระ หรือ IFA ได้จัดทำแผนส่งมาให้สำนักงานกสทช. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายใน 1-2 เดือนนี้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการคงไม่ทัน

ตามกรอบเวลาที่ ADVANC ตั้งไว้ภายใน ไตรมาส 2/2566 ส่วนจะใช้เวลานานถึง 10 เดือนเหมือนดีล TRUE กับ DTAC หรือไม่นั้น ไม่สามารถระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ แต่กสทช.จะไม่ประวิงเวลาในการดำเนินการเข้าซื้อดังกล่าว โดยจะดำเนินการตามกรอบเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามจะต้องรอทางสำนักงานกสทช.เสนอเรื่องเข้ามาก่อน จึงจะสามารถกำหนดแผนการดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้

นอกจากนี้ ในส่วนของความคืบหน้า การสรรหาเลขาธิการกสทช.นั้น ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งตามกรอบการรับสมัคร จะสิ้นสุดในวันที่ 7 เม.ย.นี้ หากยังไม่มีผู้สนใจเข้ามาสมัคร หรือสมัครเข้ามาน้อย ก็จะมีการขยายเวลาในการรับสมัครออกไปอีก

แหล่งข่าวจากวงการสื่อสาร กล่าวว่า รู้สึกกังวลถึงแนวโน้มของกสทช.ที่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากใช้กระบวนการเหมือนกรณีของทรูควบดีแตก ที่ใช้เวลานานกว่า 10 เดือน ซึ่งหากล่าช้าออกไปถึงปลายปีนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อดีลชื่อ 3BB ได้

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ 3BB ที่จะชำระค่าเช่าให้กับ JASIF อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“ตอนนี้ 3BB ก็ไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าอยู่แล้ว ยิ่งดีลยืดออกไปเพราะต้องรอ กสทช.ถึงสิ้นปี 3BB - อาจรอไม่ไหวจน

นำไปสู่การผัดผ่อนชำระค่าเช่าในเดือน เม.ย.นี้” แหล่งข่าว กล่าว

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตั้งอนุกรรมการและไฟท์สกรู๊ป อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และคณะอนุฯ ต้องนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาสรุป ก่อนที่จะนำเสนอบอร์ดกสทช. ก็คาดว่าจะในช่วงปลายปีนี้

โดยมองว่า 3BB อาจต้องเจรจาลดค่าเช่ากับ JASIF ก่อนที่ดีลนี้จะจบ ซึ่งต้องมีการนัดหารือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เพื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาปรับลดค่าเช่า เนื่องจาก 3BB ขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ ระหว่างรอผลการพิจารณาของกสทช.

“หากดีลยืดเยื้อออกไปถึงสิ้นปีนี้ ย่อมส่งผลเชิงลบต่อ AIS ในแง่การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ต้องล่าช้าออกไป จากที่คาดว่าจะเสร็จภายใน Q2 ส่วน JASIF อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเรื่องของเงินปันผลและราคาหุ้น”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ AIS ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเป็นผู้ถือหุ้นของ 3BB และ JASIF ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้ามาเจรจาได้โดยตรง แต่ต้องรอให้บอร์ดกสทช.อนุมัติ ก่อนถึงจะทำได้ ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลเชิงลบต่อ JASIF และ AIS จนกว่าดีลนี้จะจบ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 3BB ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบลจ.บัวหลวง ว่าจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน รวมทั้งต้นทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถชำระเงินค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมได้ตามกำหนด รวมทั้งหากสถานการณ์การแข่งขันยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมได้ครบจำนวน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 เมษายน 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7158

หน้า: 1 (กลาง), 27

Col.Inch: 56.53

Ad Value: 62,183

PRValue (x3): 186,549

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กสทช.ลากยาวดีลADVANC JASIFระสำหวัน3BBถึงแตก

ตามสัญญาเช่า และหรือภายในกำหนดชำระ
ดังนั้น จึงขอเลื่อนชำระค่าเช่าให้กองทุน
รวมทราบบถึงปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพิจารณา
การหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเช่าร่วมกับบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของ
ตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ และความสามารถ
ในการชำระค่าเช่าของบริษัท ■

เชื่อมข้อมูลอายุัดบัญชีมา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลัง พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายปราบโกงออนไลน์ มีผลบังคับใช้วันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งดีอีเอส สำนักงานตำรวจ



ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เร่งรัดการทำงาน และจัดทำกระบวนการทำงานตามที่กำหนดใน พ.ร.ก. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ธปท.และสมาคมธนาคารไทย ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันทั้งหมดผ่านระบบกลาง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย จะยับยั้งธุรกรรมต้องสงสัยได้ทุกทอดอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ธนาคาร และสถาบันการเงิน ดีอีเอส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ปปง. ได้สรุปแนวทาง

บริหารจัดการทุจริตออนไลน์ จากการทำธุรกรรมการเงิน เพื่อรองรับการบริการผู้เสียหาย สามารถโทรฯ แจ้งให้ธนาคารระงับธุรกรรมต้องสงสัยได้ทันที และยับยั้งการโอนเงินทุกธนาคารที่รับโอนเงิน ต่อเป็นการชั่วคราว และผู้เสียหายสามารถแจ้งความกับพนักงานสอบสวนได้ทั่วประเทศ หรือผ่านการแจ้งความออนไลน์ ภายใน 72 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ในส่วนของสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการมือถือ อยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รวดเร็ว สำนักงาน ปปง. ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และได้แจ้งรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมายประมาณ 1,000 รายชื่อ ให้สถาบันการเงินเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการทำธุรกรรมการเงินที่อาจสร้างความเสียหายต่อไป.